

Hiệp tình giáo hội Việt Nam: Mối thoát nhìn

Tác Giả: Lm. Anrê Đá Xuân Quá OP
Thứ Năm, 27 Tháng 5 Năm 2010 20:02

Máu chát cáa sá rán nát là á chá đó và cũng tá đây đáa tái sá bát bình cáa ngá i công giáo á kháp nái, làm nát tung ra nháng sá phán kháng.

Nháng sá phán kháng này đáng nhá bát phát táa nhá “tác nác vá bá”.

Bây giờ làm thế nào đây ? Nhiáu ngá i rát băn khoăn lo áng. Nói ra thì sá đáng chám và bá coi nhá bát kính mà không nói ra thì lòng không đáng yên.



Từ bên ngoài

Nhìn từ bên ngoài, Giáo hội Việt Nam là một giáo hội phồn thịnh, sầm uất, từ Bắc chí Nam, với nhiều nhà thờ được xây mới hay được nâng cấp sà chĩa, nhiều trung tâm hành hương mới và được xây cất rầm rộ nhiều nơi, giáo dân đi đông chót nhà thờ, các thánh Lễ thánh được khai mạc nhiều nơi, các thánh Lễ lễ tạ ơn bồng náo nhiệt, các lễ truy niệm chung đồng đò tiển chung và ngườii tham dự, (nhớ ngày 25/5 vừa qua ở nhà chung Phú Cường (Bình Dương) có 26 tân chức, buổi lễ kéo dài ba tiếng đồng hồ).

Căn cứ vào, đó ai dám báo Giáo hội Việt Nam đang có vấn đề. Giáo hội đang “ngon lành” như thế, thì sao lại gây ra “sốc” toà Khâm sát, Nhà thờ Thái hà v.v... Thì sao không yên ổn ngườii ta khi làm khó dễ. Phải chăng vì vậy mới có câu “đồng cảm” chứ không “đồng thuận”. Có lẽ vì vậy mới xảy ra vụ “thay bí quyết” ở toà Tổng Giám mục Hà Nội, khi n mới về Tổng Giám mục đang được giáo dân yêu mến kính trọng thì đột ngột ra đi không hẹn ngày về. Chính biến cố đó đã và đang gây ra sóng gió và tình trạng “rầm rộ” cho Giáo hội Việt Nam.

Đồng tình tình trạng này, ngườii thì chê trách than, ngườii thì buồn phiền bức bối. Ngườii chê trách thì nói rằng thì sao lại để thêm đau vào lửa bỏng như ngườii bài báo tỏ rõ sự thất vọng hay biến hoá mới nói sự thất vọng để nói thì, thì sao “vạch áo cho người xem lưng”, thì sao gây chia rẽ bằng cách viết lách không theo “lời phôi” v.v...

Thật tình phải thành thật nói rằng không cần như ngườii bài báo như đã nêu trên, như ngườii hiều biết, bên trong cũng như bên ngoài công giáo, cũng thế là Giáo hội đang phân hoá. Cần nhìn vào các biến cố trong ngày lễ Đác Cha Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Hà Nội cũng để biết, khi cần phải nói năng hay viết lách gì.

Vậy thế hội tôi đâu có sự phân hoá ?

Hội tình giáo hội Việt Nam: Một thoáng nhìn

Tác Giả: Lm. Anrê Đ& Xuân Qu& OP
Thứ Năm, 27 Tháng 5 Năm 2010 20:02

R& i ti& p đ& n là s& ra đi âm th& m t& i nh& c nh& m& t k& ph& m pháp c& a Đ& c Nguyễn T& ng Giám m& c Ngô quang Ki& t. Nhi& u ng& i vì b& c xúc đ& n t& t đ& , nên đã không c& m n& i mình mà phát ra nh& ng l& i l& quá & b& c b& i đ& n nh& l& m& ng.

S& phân hoá là có th& t và không th& che gi& u đ& c. V& y ph& i tôn tr& ng s& th& t. Nh& tôn tr& ng và giải bày s& th& t, may ra m& i có th& gi& i g& cho Giáo hội Việt Nam kh& i tình tr& ng r& i r& m này. Mà th& t là khi có s& phù h& p gi& a s& vi& c x& y ra v& i vi& c làm và l& i nói. Ph& i nói s& th& t thì l& i nói m& i đáng tin. Có th& s& th& t làm cho nh& c nh& i và gây ra khó ch& u. Nh& ng m& t khi ch& p nh& n s& th& t thì s& th& t có s& c gi& i thoát. Ai không nói s& th& t và làm ch& ng cho s& th& t thì l& i nói c& a ng& i & y không có giá tr& . Mà đã không có giá tr& thì cũng không có s& c thuy& t ph& c và gi& i to& đ& c đ& lu& n.

Nhìn t& bên trong

Nhìn t& bên trong thì dù mu& n dù không ph& i công nh& n là có s& n& t r& n. Nhi& u ng& i không mu& n nh& n s& th& t này, và t& v& b& c mình v& i nh& ng ai mu& n ph& i bày v& t n& t r& n đó ra, không ph& i đ& làm c& gây chia r& cho ng& i ngoài l& i đ& ng, mà chính là đ& tìm cách hàn g& n b& ng cách đ& a v& t th& ng đó ra r& a s& ch r& i bồi thu& c ch& a tr& . Không ai mu& n cho Giáo hội lâm vào tình tr& ng này, nh& ng đã l& thì m& i ng& i ph& i chung vai gánh vác. Ng& i công giáo chúng ta không mu& n cho ng& i ngoài “xem l& ng”. Nh& ng ng& i ta đã xem th& y r& i thì làm sao gi& u gi& m và che đ& y n& i.

Hiệp tình giáo hội Việt Nam: Mối thoáng nhìn

Tác Giả: Lm. Anrê Đä Xuân Quä OP
Thứ Năm, 27 Tháng 5 Năm 2010 20:02



Chắc có người sẽ nói với tôi rằng đâu mà báo đem ra chĩa trỏ. Thà với tôi thì không chỉ các tín hữu Bắc Nam, các giám mục trong HĐGM không đứng thuôn với nhau. Hơn hết các giám mục miền Bắc đứng ý với lập luận tôn giáo là quyền chứ không phải xin-cho, còn phần đông các giám mục còn lại trong Hội Đồng Giám Mục thì chỉ trông ngóng đi thôi, giúp thông cho yên chuyện, miễn sao xây dựng nhà thờ, tổ chức đức nhậm công vụ và tổ chức linh đình hơn thôi và không bao làm khó gì là được.

Một chút của sự rạn nứt là ở chỗ đó và cũng từ đây đưa tôi sự bất bình của người công giáo khắp nơi, làm nung ra những sự phản kháng. Những sự phản kháng này dường như bắt phát từ những "tức nước vỡ bờ".

Hiền tình giáo hội Việt Nam: Một thoáng nhìn

Tác Giả: Lm. Anrê Đ& Xuân Qu& OP
Thứ Năm, 27 Tháng 5 Năm 2010 20:02

Bây giờ làm thế nào đây ? Nhiệm vụ ngäng i rät khẩn loäng. Nói ra thì sợ đäng chäm và bä coi như bät kính mà không nói ra thì lòng không đäc yên.

Väy phải có ngäng i nói và ngäng i nghe: ngäng i nói lä phải và ngäng i nghe lä phải. Hai bên đäu phải tôn trọng lä phải. Lä phải đó đät căn cä trên tính khách quan cäa sự việc và lòng tôn trọng sự thật cäa ngäng i nghe cũng như ngäng i nói..

http://www.nuvuongcongly.com/index.php?option=com_content&view=article&id=938:giao-hoi-viet-nam-mot-thoang-nhin&catid=1:latest-news&Itemid=18

Wednesday, 26 May 2010 20:38

L.m Anrê Đ& xuân Qu& O.P